

นิทรรศการ

ปีที่ 44 ฉบับที่ 155 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นักศึกษาโครงการรากแก้ว หลักสูตรนิเทศศาสตร์

เปิดศูนย์การเรียนรู้จักสานย่านลิเภาสืบสานหัตถศิลป์ ถิ่นนคร ฯ

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เปิดศูนย์การเรียนรู้จักสานย่านลิเภา สืบสานหัตถศิลป์ ถิ่นนคร ฯ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ณ กลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านหนองบัว ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา ที่ปรึกษานักศึกษาโครงการรากแก้ว ได้กล่าวถึงโครงการรากแก้ว เยาวชนคนรุ่นใหม่ ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่านักศึกษาในหลักสูตรได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของหัตถศิลป์จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ร่วมกลุ่มมาเรียนรู้ สืบสาน และสานต่อหัตถกรรมจักสานย่านลิเภา ที่กลุ่มชุมชนจักสานย่านลิเภา บ้านหนองบัว ซึ่ง“ย่านลิเภา”นี้ มีมากในพื้นที่ป่าภาคใต้ของไทยเรา เป็นไม้เลื้อยประเภทหนึ่งขึ้นอยู่อย่างสมบูรณ์เถาของพันธุ์ไม้ไม่มีคุณสมบัติคือความเหนียวและทนทาน เหมาะแก่การนำมาประดิษฐ์จักสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่มีความรู้ความสามารถนำย่านลิเภามาจักสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้มากมายหลายชนิด เช่น กำไล จานรองแก้ว เขียนหมาก กระเป่า เป็นต้นเครื่อง จักสานจากย่านลิเภาของจังหวัดนครศรีธรรมราช นับว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีความสวยงามปราณีต เป็นหัตถศิลป์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด แต่ในปัจจุบันพบว่าเยาวชนรุ่นหลัง เมื่อเรียนสูงขึ้นมักไม่สนใจที่จะประกอบอาชีพการจักสานย่านลิเภา ผู้ที่จักสานอยู่จึงเป็นผู้สูงวัยเป็นส่วนใหญ่

นายภาสกร ชูแสง กล่าวว่าคุณชนได้เปิดโอกาสให้เรียนรู้เริ่มตั้งแต่ให้เดินไปสัมผัสต้นย่านลิเภาในป่า ซึ่งผมก็เพิ่งจะเคยเห็นต้นลิเภาครั้งแรกในชีวิต หลังจากนั้นได้มาเรียนรู้การเหลาย่านลิเภา ก่อนนำมาจักสาน ผมได้ทดลองสานกำไล ใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมงกว่าจะได้กำไลมาหนึ่งอัน แต่ก็รู้สึกภูมิใจมากและรู้สึกมหัศจรรย์ในภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนมาก

นางสาววิศรดา มั่นตะพงษ์ กล่าวว่า ดิฉันได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการทำกำไลข้อมือจากย่านลิเภา ตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจ ทำไม่ถูก รู้สึกงง แต่ค่อยๆเริ่มเรียนรู้ เริ่มทำความเข้าใจ ก็สามารถทำกำไลเสร็จและสวยงามได้อย่างที่ตั้งใจไว้ สิ่งที่ได้รับนั้น ทำให้ดิฉันสามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ หรือเวลาว่าง เราสามารถทำเพื่อหารายได้เสริมได้ ถือเป็นการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์แก่ดิฉันมาก ต้องขอบคุณผู้ให้ความรู้เป็นอย่างสูง

หลังจากได้เรียนรู้การจักสานจากกลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านหนองบัวแล้ว นักศึกษาโครงการรากแก้วได้บูรณาการองค์ความรู้จากรายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปทำกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพระมงกุฎ เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของหัตถศิลป์ถิ่นนคร

เด็กหญิงศรีสุดา ชูสุวรรณ และเด็กหญิงวรรณ ชุมพลดี นักเรียนโรงเรียนวัดพระมงกุฎ กล่าวว่า ดีใจที่พี่ ๆ มาทำกิจกรรมและสอนให้หนูได้รู้จักสานย่านลิเภา หนูเคยเห็นแม่สานกระเป๋าแต่รู้สึกที่ใช้เวลานานและดูแล้วไม่ทันสมัย แต่เมื่อพี่เขามาทำกิจกรรมรู้สึกชอบและอยากทำเป็น

ผอ.โรงเรียนวัดพระมงกุฎ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏได้เข้ามาทำกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ให้กับทางโรงเรียน ให้กับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาชาวบ้านที่อยู่ใกล้ตัว

นอกเหนือจากนั้น นักศึกษาโครงการรากแก้ว ยังได้นำความรู้จากการการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ออกแบบแผ่นพับและป้ายไวฉลให้กับทางกลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านหนองบัว เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมการขาย เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มจักสานย่านลิเภาอีกด้วย

นางสาวประภาภรณ์ อิสลาม กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่การออกแบบแผ่นพับของตน ทางกลุ่มชุมชนได้เลือกใช้ เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์หัตถศิลป์ชิ้นนี้ เพราะ การทำแผ่นพับนี้เริ่มทำตั้งแต่หาข้อมูล เอาไปให้ทางกลุ่มจักสานย่านลิเภาตรวจสอบข้อมูล เพราะตระหนักดีว่าต้องทำให้ถูกใจผู้ใช้ และทำแล้วต้องสามารถใช้งานได้

นางบุปผา การะบัน ประธานกลุ่มจักสานย่านลิเภา บ้านหนองบัว กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของจักสานย่านลิเภา เพราะปัจจุบันนี้มีแต่เฉพาะผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ที่สามารถจักสานได้ ดีใจที่ทางมหาวิทยาลัย ได้เข้ามาช่วยเหลือและมีวิทยากรมาอบรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้กับทางกลุ่มจักสาน บ้านหนองบัว และนักศึกษายังได้ผลิตสื่อให้ทางกลุ่มได้นำไปใช้ นอกจากนี้ยินดีที่กลุ่มได้เป็นศูนย์การเรียนรู้จักสานย่านลิเภาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปต่อไป

สุดท้ายผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา ที่ปรึกษานักศึกษาโครงการรากแก้ว กล่าวว่า นับเป็นสิ่งดีที่นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและรู้จักบูรณาการความรู้ที่ตนเรียนมาไปช่วยเหลือสังคม สำนึกรักษในท้องถิ่นของตน ผักผ่อนตน ดังพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทุกท่าน อาจารย์ปริดา นัคนเร, อาจารย์ยศยง เช่นภักดี, อาจารย์ปัญญาพร เกื้อนุ้ย ที่ให้คำปรึกษานักศึกษาในการทำกิจกรรม ขอขอบคุณกลุ่มจักสานย่านลิเภา บ้านหนองบัวได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมงกุฎให้นักศึกษาได้ไปทำกิจกรรม และขอขอบคุณสำหรับงบประมาณที่สนับสนุนการทำกิจกรรมจากมูลนิธิรากแก้ว และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ดังนั้นจากความต้องการของชุมชน ที่ต้องการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และจากเกรงสภาพปัญหาที่ภูมิปัญญาไทย หัตถกรรมไทย ที่อยู่ยั้งยืนยงคู่เมืองนครศรีธรรมราชเป็นเวลายาวนานอาจสูญหายเพราะเยาวชนรุ่นหลังไม่ให้ความสำคัญ ทางชุมชนจึงต้องการให้สถาบันการศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยในการทำผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น เพื่อพร้อมที่จะส่งจำหน่าย ประกอบกับความต้องการที่จึงได้เห็นด้วยที่จะให้มีโครงการ สานย่านลิเภาสืบสานหัตถศิลป์ถิ่นนคร ฯ

สาขาวิชาพัฒนาชุมชนจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาพัฒนาชุมชน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

อาจารย์จิตติมา ดำรงวัฒนะ ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องมีความใกล้ชิดและรู้จักกันมากยิ่งขึ้น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมีจึงได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เรื่องศีลธรรม จริยธรรม และจัดกิจกรรมในการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการออกทำงานในสังคมได้อย่างมั่นคง โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

เวลา 08.00 – 08.30 น.	ลงทะเบียนนักศึกษา
เวลา 08.30 – 09.00น.	การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน (คณาจารย์และนักศึกษาพัฒนาชุมชน)
เวลา 09.00 – 09.30 น.	พิธีเปิดงานโครงการและกล่าวต้อนรับโดยท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษระหว่าง ทีม VIP ผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ VS ทีมสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เชื่อมความสัมพันธ์
เวลา 10.00-12.00 น.	เริ่มต้นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
เวลา 12.00-13.00 น.	รับประทานอาหารเที่ยง
เวลา 13.00- 13.30 น.	การแข่งขันกีฬาฟุตบอล(รอบชิง) (ซึ่งถ้วยจากประธานสภาคณาจารย์)
เวลา 13.30 – 14.00 น.	การแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิง(รอบชิง)(ซึ่งถ้วยจากประธานสภาคณาจารย์)
เวลา 15.00 – 15.30 น	กล่าวเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโดยประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม
เวลา 15.30 – 17.00 น	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ คณาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา 17.00 น.	การแสดงกล่าวปิดงานโดยประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน ประสงค์ลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E- mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พุกเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

กำลังเข้าสู่โหมศภาวะเครื่องเครียดทั้งผู้เรียนและผู้สอน เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบปลายภาคที่กำลังจะมาถึง เสาร์อาทิตย์นี้จะเริ่มการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 1-2 และ 8-9 มีนาคม 2557 นักศึกษาภาคปกติจะสอบตั้งแต่วันที่ 3-7 และ 10-12 มีนาคม 2557 กรรมการคุมสอบคำสั่งได้จากสำนักงานคณะของท่าน หรือจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ก่อนสอบขอเฮฮาปาดี้กันอีกนิด สำหรับสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาพัฒนาชุมชน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ สนามกีฬาหน้าอาคาร 3 และห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

เริ่มด้วยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษระหว่าง ทีม VIP ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ VS ทีมสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เชื่อมความสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิง(รอบชิง)(ซึ่งถ่วงจากประธานสภาคณาจารย์ เสร็จกิจกรรมกีฬากระชับมิตร ปิดท้ายด้วยการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ก่อนที่จะขึ้นฝั่งออกไปรับใช้สังคมต่อไป

อาจารย์อนิรุช ชุมสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ และหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หลังจากมารับตำแหน่งอยู่ระยะหนึ่ง ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เพื่อมาร่วมด้วยช่วยกันให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทีมงานล้วนคุณภาพคับแก้ว ตัวแม่เรื่องภาษาระดับเจ้าของภาษา ต้องยกนิ้วให้ ทั้ง ผศ.ดร.เอมอร ลิทธิรักษ์ ผศ.ดร.อภิณหพร สถิตย์ภาคีกุล ดร.สุจินต์ หนูแก้ว ดร.กรวรรณ สืบสม อาจารย์วันวิภางค์ พลกำจัต อาจารย์เมธาวัฒน์ ภูธรภักดี และผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สังข์บุญโญ เมื่อวานนี้ได้ประชุมครั้งแรกเพื่อปรึกษาหารือการทำแผนยุทธศาสตร์ของวิเทศสัมพันธ์และ ASEAN การศึกษาดูงานต่างประเทศ/ ASEAN การสร้างความร่วมมือกับทีมงานต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศ เรียกว่าเตรียมพร้อมก่อนสู่ประชาคมอาเซียนกันเต็มทีค่ะ

วันนี้สโมสรบุคลากรสายสนับสนุน จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อแจ่ม ทองใบใหญ่ (คุณพ่อคุณศิวาพร จันหุณี) ณ บ้านเลขที่ 54 ตำบลท่าจี้ อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ

ปิดท้ายข่าวพุกเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ “กล้าที่จะยอมรับผิด คำว่าขอโทษเพียงคำเดียว สามารถคลี่คลายเรื่องราวให้กลายเป็นดี” สวัสดิ์ดีค่ะ